

ไสยศาสตร์หรืออำนาจในพระคัมภีร์?

เหตุใดหนังสือขายดีที่สุดในโลกจึงต้องตกตะลึง
ในความเสื่อมเสียแบบไม่ได้ตอบผู้อื่นและแทบไม่มีใครเข้าใจ?

ทำไมหนังสือลึกลับที่ดูเหมือนไม่มีใครรู้?

เหตุใดคริสตจักรหลายแห่งในศาสนาคริสต์ดั้งเดิมจึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าว

คุณเคยพิสูจน์หรือไม่ว่าตามที่หนังสืออ้างว่าเป็นพระวจนะที่เชื่อถือได้ของผู้สร้างพระเจ้าหรือไม่?
แต่จากสิ่งที่คุณได้ยืม อ่านหรือสอน

คุณไม่ได้เพียงแค่สันนิษฐานหรือว่าเป็นงานเขียนทางศาสนาของชนเผ่ายิวโบราณกลุ่มเล็กๆ
ที่กล่าวอยู่ในความมืดมิดของความเขลาของมนุษย์และเรื่องไสยศาสตร์ พยายาม
เพื่อพัฒนาแนวคิดของพระเจ้า?

หากคุณได้รับการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณได้รับการสอนว่ามนุษยชาติเกิดขึ้นจากกระบวนการทางทฤษฎีที่เรียกว่าวิวัฒนาการ
แต่ผู้ที่ได้รับการศึกษาในโลกนี้ในเกือบทุกกรณีได้รับการสอนเพียงด้านเดียวของหัวข้อเรื่องต้นกำเนิด—

ทฤษฎีวิวัฒนาการ ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ขาดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา

"เข้มงวดพระคัมภีร์" ส่วนใหญ่ได้รับการสอนเท่านั้น และยอมรับโดยไม่มีหลักฐาน

คำสอนที่ว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง

ผู้เผยแพร่ศาสนาที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้สารภาพต่อสาธารณชนว่าเขายอมรับอำนาจของพระคัมภีร์โดย
ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็น แม้ว่าเขาไม่เคยเห็นข้อพิสูจน์ที่แท้จริงว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้า
แต่เขาได้ตัดสินใจที่จะยอมรับพระคัมภีร์ดังกล่าวด้วยความเชื่ออันแท้จริง

แต่พระคัมภีร์อ้างคำพูดของพระเจ้าว่า: "พิสูจน์ฉันด้วย ..." และอีกครั้ง: "พิสูจน์ทุกสิ่ง"

เห็นได้ชัดว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐคนนี้ยอมรับอำนาจของพระคัมภีร์เพราะเขา "ยอมรับพระคริสต์"

และในขณะที่เขายอมรับสิ่งที่มนุษย์ที่นำเขาไปสู่การยอมรับของพระคริสต์ด้วยตัวเองโดยสุ่มสี่สุ่มห้า

ไม่ใช่เรื่องเวลา—และประเด็นของปัญญาที่มีเหตุผล—

ใช่ไหมที่คุณพิสูจน์คำถามสำคัญนี้ทุกครั้งและตลอดไป? เพราะหากความจริงแล้ว

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะที่ได้รับการคล้อยจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้ทรงรอบรู้ และทรงฤทธานุภาพ

เมื่อนั้นนิรันดร์ของคุณจะถูกตัดสินโดยพระคัมภีร์ไบเบิล

ฉันต้องเผชิญกับคำถามเดียวกันนี้

ในปี 1926 ตอนอายุ 34 ปี ผมเองต้องเผชิญกับคำถามนี้

ฉันถูกท้าทายทั้งวิวัฒนาการและความเชื่อในพระเจ้าและพระคัมภีร์

ฉันได้ตระหนักว่าฉันเพียงแค่สันนิษฐาน โดยไม่มีหลักฐานว่ามีผู้สร้างพระเจ้าและวิวัฒนาการนั้น ไม่ใช่คำอธิบายที่แท้จริงของต้นกำเนิด ทั้งการแต่งงานและชีวิตธุรกิจของฉันเป็นเดิมพัน

ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ทำการศึกษาเชิงลึกและค้นคว้าเกี่ยวกับคำถามด้านใดด้านหนึ่ง เดิมพันสูง
ฉันเจาะลึกการศึกษาที่จริงจังที่สุดและการวิจัยอย่างละเอียดในชีวิตของฉัน อันดับแรก
ข้าพเจ้าติดตามผลงานของคาร์วิน เฮคเคล ฮักซลีย์ โวกท์ และแซมเบอร์ลินอย่างละเอียดถี่ถ้วน
และแม้กระทั่งของลามาร์กก่อนเมืองคาร์วิน การเรียนรู้งานของพวกเขา กระตุ้นความคิด
แม้ว่าจะเป็นเชิงทฤษฎี และในไม่ช้าศิษย์ของมันก็แหวกว่าย
ฉันรู้สึกว่ารากฐานทางจิตของฉันถล่มถลายออกไป ฉันสับสน.

ข้าพเจ้าตระหนักว่าแม้ข้าพเจ้าได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์มาหลายชั่วอายุคน
ข้าพเจ้าเพียงสันนิษฐานว่าพระเจ้าดำรงอยู่จริงเนื่องจากการเลี้ยงดูในโรงเรียนวันอาทิตย์ บัดนี้ปรากฏชัดแล้ว
หากวิวัฒนาการเป็นจริง การดำรงอยู่ของพระเจ้าเป็นตำนาน ฉันต้องแน่ใจ
ฉันไม่สามารถคาดเดาได้อีกต่อไป

ด้านหนึ่งการศึกษาวิวัฒนาการเข่าศรัทธาของฉันในพระเจ้าและพระคัมภีร์ แต่ในการศึกษาหนังสือ The
Outline of History ของ H.G. Wells ฉันสังเกตเห็นข้อความดังกล่าวในการยอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการว่า
"นักวิทยาศาสตร์ได้พุดคุยถึงความเป็นไปได้ของชีวิต ...
แต่พวกเขาชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่น่าสงสัยเท่านั้น" "พวกเขาพิจารณา" ดังนั้นและดังนั้น
"นักดาราศาสตร์ให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือแก่เราในการสันนิษฐานว่า..."
"เราไม่รู้ว่าชีวิตเริ่มต้นบนแผ่นดินโลกได้อย่างไร" "น่าจะเป็นรูปแบบชีวิตแรกสุดของชีวิตคือ ..."
"พวกเขาต้องปรากฏตัว..." "การแก่งำไรเกี่ยวกับเวลาทางธรณีวิทยาแตกต่างกันอย่างมาก..."
"การเริ่มต้นชีวิตที่เหมือนวันครั้งแรกจะต้องพินาส..."

ฉันแปลกใจ! คุณเวลส์และนักวิทยาศาสตร์จะไม่แน่ใจ!

จากนั้นฉันก็มองดูพระคัมภีร์ ซึ่งคนที่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาอาจคิด สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ อาจเป็นไปได้ ฯลฯ
และในพระคัมภีร์ไบเบิล ฉันพบข้อความเชิงบวกที่ชัดเจนและชัดเจนว่าอยู่ในอำนาจ ตัวอย่างเช่น
ในปฐมกาล 1:1 "ในปฐมกาล พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก" (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ไม่มี
"อาจสร้าง" หรือ "เราไม่รู้ว่าโลกมาได้อย่างไร" ไม่ "เราอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้" ไม่มีทฤษฎี
แค่คำพูดเชิงบวกที่เชื่อถือได้ "พระเจ้าสร้าง..." แล้วข้อ 3: "และพระเจ้าตรัสว่า จงเกิดความสว่าง
และแสงสว่างก็เกิด" (AV) ไม่ใช่ "บางที" ไม่ใช่ "เราอาจคิดได้" แต่ "... มีแสงสว่าง"
คำแถลงเชิงบวกที่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจ ตลอดทางในพระคัมภีร์ ฉันพบว่ามันเป็นแง่บวก ชัดเจน เชื่อถือได้!
พระคัมภีร์อ้างว่าเป็นพระวาระของพระเจ้า ก็ไม่แน่! มันไม่ใช่การแก่งำไร

จากนั้นในปฐมบทแห่งต้นกำเนิด ในปฐมกาล
จะอธิบายอย่างชัดเจนด้วยอำนาจว่ามนุษย์กำเนิดขึ้นอย่างไร
มนุษย์คนแรกตัดสินใจว่าอารยธรรมใดถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร
และให้คำอธิบายที่เป็นไปได้ว่าเหตุใดเราจึงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ใน โลกของ
ความก้าวหน้าและความสำเร็จทางวัตถุที่ยอดเยียม
ขัดแย้งกับความชั่วร้ายที่น่าสยดสยองและทวีความรุนแรงขึ้น
วิวัฒนาการไม่มีคำอธิบายและไม่มีวิธีแก้ปัญหา พระคัมภีร์มีทั้ง

วิวัฒนาการไม่ได้อธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงมีอยู่บนโลก—
จากความขัดแย้งในปัจจุบันของความชั่วร้ายที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าที่น่ากลัว—
ไม่มีความหวังสำหรับอนาคตของโลกที่แตกสลาย
กำลังจะทำลายตัวเองด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
ไม่มีคำอธิบายถึงสาเหตุของความชั่วร้ายที่น่าสยดสยองและอนาคตที่สิ้นหวังที่จ้องหน้าเยาวชนจำนวนมากใ
วันนี้ พระคัมภีร์อธิบายไว้ทั้งหมด โดยจะเปิดเผยสาเหตุ ผลกระทบในปัจจุบัน
และวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่กำลังดำเนินการอยู่ด้านล่างนี้

ใช่ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเปิดเผยในพระคัมภีร์เป็นความจริงหรือไม่? โดยส่วนตัวฉันต้องมั่นใจ
ฉันพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าด้วยความพึงพอใจของฉัน
และฉันได้พิสูจน์ความถูกต้องและสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ นั่นทำให้ฉันพอใจเกินคำบรรยาย แต่คุณ!
คุณมีความคิดเป็นของตัวเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในการวิเคราะห์คำถามเหล่านี้ นั่นคือปัญหาของคุณ
ไม่ใช่ของฉัน ฉันสามารถแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และพิสูจน์กับคุณเท่านั้น
และคุณต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของคุณ

กล้าที่จะทำนายอนาคต!

นี่คือหนังสือ—พระคัมภีร์ไบเบิล—ที่กล้าเขียนประวัติศาสตร์ในอนาคตของโลกนี้ล่วงหน้า—
ซึ่งกล้าที่จะพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงภายใน 15 หรือ 20 ปีให้กับบางประเทศ

แต่คุณจะเชื่อไหมถ้าฉันบอกคุณว่าหนังสือเล่มนี้ทำนายอะไร
ถ้าฉันบอกคุณถึงที่ทำนายเกี่ยวกับประเทศของคุณ? คุณจะเชื่อมั่นไหม?

คุณรู้ไหม เราได้หลีกเลี่ยงจากการเชื่อว่าพระคัมภีร์มีความหมายตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้
เราอาจไม่ใช่เชอริสต์ เราไม่สามารถเยาะเย้ยพระคัมภีร์ไบเบิล แต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคแห่งความสงสัย
เราอยู่ในยุคแห่งความสงสัย

ผู้ที่มีการศึกษาสูงและเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่
ถือว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่การเปิดเผยที่ไม่มีข้อผิดพลาดของพระเจ้าเหนือธรรมชาติ
และพวกเขาถือว่าสิ่งนี้โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าพวกเขาต้องการคำถามด้านวัตถุ

ผู้เชื่อที่นับถือนิกายพื้นดามอนทลิสต์ส่วนใหญ่สนับสนุนโดยความเชื่อที่แท้จริง
โดยไม่เคยเห็นหลักฐานมาก่อนว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง

มีเพียงไม่กี่คนที่หยุดเพื่อพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่ได้รับการคลอจจากพระเจ้าจริงๆ หรือไม่
น้อยคนนักที่จะตั้งสัจก่อนสิ่งที่พูดหรือถือว่ามีอำนาจอย่างแท้จริง

คุณจะพิสูจน์ได้อย่างไร?

บางคนดูเหมือนจะคิดว่าการอัครรรยของพระเยซูถูกบันทึกไว้เพื่อพิสูจน์การเป็นพระเมสสิยาห์อันศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์ แต่ผู้กลางแคลงไม่เชื่อว่าปาฏิหาริย์เหล่านั้นเคยเกิดขึ้น

บางคนจะบอกว่าคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบคือข้อพิสูจน์ของการคลอจ
แต่คนใจระวางไม่มีคำตอบคำอธิษฐาน เขาไม่เชื่อว่าคนอื่นมี

อย่างไรก็ตาม มีแหล่งพิสูจน์หลักฐานที่หักล้างไม่ได้แหล่งหนึ่ง!

พระคัมภีร์เองอ้างว่าเป็นการเปิดเผยความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
ซึ่งเปิดเผยโดยพระเจ้าผู้สร้างและผู้ปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลทั้งมวล ในพระคัมภีร์ของคุณ
มีคำพูดหนึ่งที่อ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า โดยตรัสในบุคคลแรก
ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างและเลิกสร้างชาติ
ว่าพระองค์สามารถดำเนินการพิพากษาของพระองค์เป็นเวลานับพันปี
โดยอ้างว่าพระองค์สามารถทำนายอนาคตของ เมืองและอาณาจักร แต่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำได้

เยาะเย้ยผู้กลางแคลงใจ

นี่คือใคร อ้างคำพูดที่ว่า "... ฉันคือพระเจ้า และไม่มีใครเหมือนฉัน
ที่ประกาศจุดจบตั้งแต่ต้นและตั้งแต่สมัยโบราณ สิ่งต่างๆ ที่ยังไม่ได้ทำโดยกล่าวว่า
'คำแนะนำของฉันจะคงอยู่...'"? มีการยกคำพูดหนึ่งที่อ้างว่าคำพูดเหล่านั้นในอิสยาห์ 46:9-10, RSV

ใครกันที่อ้างว่าเป็นผู้ทำนายอนาคต? ใครเป็นคนเขียนคำทำนายอันร้อนระอุนี้ให้กับบรรดาผู้กลางแคลง
บันทึกไว้ในอิสยาห์ 41:21-23?—"บัดนี้ พระเจ้าร้องโวยวาย นำคดียของคุณไปข้างหน้า บัดนี้
ราชาของยาโคบกำลังร้องไห้ จงแสดงหลักฐานของคุณ"

ใช่ ระบุหลักฐานของคุณ! "ให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต เพื่อให้เราจะได้ไตร่ตรอง
หรือแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ยังไม่เป็น เพื่อเราจะได้อธิบายว่าจะเกิดอย่างไร ใช่

ให้เราได้ยินสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเราจะแน่ใจว่าท่านเป็น พระเจ้า มาเถิด มาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เราประหลาดใจเมื่อได้เห็น!—ทำไม เจ้าช่างไร้ค่า เจ้าไม่สามารถทำอะไรได้เลย!”

มีการเยาะเย้ยของผู้ที่อ้างว่าเป็นพระเจ้า และอ้างในบุคคลแรก เยาะเย้ยผู้ที่กลางแกลงว่า: "ทำไม คุณไม่เป็นอะไร ไม่เอาน้ำ มาฟังข้อโต้แย้งของคุณกันเพื่อเราจะได้ว่าเราจะออกมาเป็นเช่นไร ทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ให้เราดู และดูว่าคุณสามารถทำนายได้หรือไม่ คุณมีพลังที่จะทำให้เกิดมันได้หรือไม่? คุณเป็นพระเจ้า? คุณปกครองจักรวาลใหม่? คุณสร้างและเลิกสร้างชาติได้ไหม? คุณทำได้ ให้กล่าวคำพิพากษาหรือพระราชกฤษฎีกาแก่ประชาชาติแล้วให้มันเกิดขึ้นจริงหรือ?" นั่นคือการเยาะเย้ยของพระเจ้าในพระคัมภีร์แก่ผู้สงสัย

คำทำนายคือข้อพิสูจน์ของพระเจ้า

คำทำนายเป็นเครื่องพิสูจน์การเปิดเผยจากสวรรค์! ในคัมภีร์ไบเบิล หากใครพูดและอ้างว่าเป็นพระเจ้า สามารถพยากรณ์และบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ประเทศต่างๆ ในเมือง ต่อจักรวรรดิ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงในทุกกรณีและไม่พลาด คุณจะรู้ว่านั่นเป็นคำพูดของพระเจ้าที่แท้จริง

แต่ถ้าเป็นบางคนที่เขียนสิ่งนี้ เขียนมนุษย์ด้วยอวิชา คำเล่าเรื่องไสยศาสตร์ อดอ้างอย่างใหญ่โต และอ้างว่าเขาสามารถทำนายล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองอันน่าภาคภูมิใจ ต่อประชาชาติ อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ และหลังจากนั้น ไม่เคยเกิดขึ้น คุณก็รู้ว่าชายคนนั้นแค่เขียนเรื่องสมมุติจากจินตนาการของเขาเอง

ใช่ คำพยากรณ์เป็นข้อพิสูจน์ถึงพระเจ้า ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล คำทำนายเป็นการท้าทายเยาะเย้ยที่คนชั่วระแวงไม่กล้ายอมรับ!

ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าอารยธรรมมนุษย์เริ่มต้นจากการพัฒนาเมืองเดียวสองสามเมือง—บาบิโลน นินะเวห์ และอื่นๆ นครรัฐเหล่านี้พัฒนาไปสู่ประเทศแรกสุด เช่น อัสซีเรีย อียิปต์ อิสราเอล ฟินีเซีย คาลเดีย ฯลฯ จากนั้น ประมาณศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล อาณาจักรแรกเหนือนานาชาติได้ก่อตั้งโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนในสมัยโบราณ—จักรวรรดิเคลเดีย ประมาณ 604-585 ปีก่อนคริสตกาล กองทัพเคลเดียได้รุกรานและจับพวกยิวไปเป็นเชลยในแผ่นดินยูเดีย ในบรรดาเชลยชาวยิวเหล่านี้ ซึ่งถูกขับออกจากดินแดนและถูกส่งตัวไปยังบาบิโลนและเคลเดีย เป็นเด็กชาวยิวที่ฉลาดมากชื่อดาเนียล

คำพยากรณ์เกี่ยวกับยูดาห์

มีคำพยากรณ์หนึ่งเกี่ยวกับชาวยิว ว่าพวกเขาจะถูกรุกรานและพิชิต ขับไล่ออกจากดินแดนของพวกเขา และถูกลงโทษเป็นเวลา 2,520 ปี (ดูเลวีนิติ 26:14-39 และสำหรับคำอธิบายทั้งหมด ให้เขียนหนังสือฟรีของเราที่ชื่อว่า สหรัฐอเมริกาและบริเตนในคำพยากรณ์) ตอนนี้

นำสิ่งนั้นมารวมกับคำพยากรณ์อื่นๆ เช่น ฮากกัย 2:20-22 2,520

ปีนับจากเวลาที่ยูดาห์ถูกรุกรานและดินแดนปาเลสไตน์ถูกมอบให้กับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ในปี 604 ก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นประเทศที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพครอบครองดินแดนนั้น

ชาตินั้นไม่ใช่ชาวยิว แต่เป็นผู้มีสิทธิโดยกำเนิดที่สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม สิทธิบุตรหัวปีหมายถึงสิทธิในการเกิดและรวมถึงการครอบครองที่ดิน กล่าวคือรวมถึงทรัพย์สินวัสดุและทรัพย์สิน การครอบครองที่ดินที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นตกเป็นของอิสอัค บุตรชายของอับราฮัม และต่อจากนั้นก็ตกแก่ยาโคบ แล้วยาโคบก่อนจะสิ้นพระชนม์ และเมื่ออายุมากขึ้นจนตาพร่ามัวจนมองไม่เห็น จึงเอื้อมมือออกไปและให้สิทธิบุตรหัวปีนั้น รวมทั้งการครอบครองดินแดนปาเลสไตน์ ไม่ใช่ยูดาห์ บิดาของ ชาวยิว แต่กับเอฟราอิมและมนัสเสห์น้องชายของเขาซึ่งเป็นบุตรชายของโยเซฟ

โยเซฟเป็นหนึ่งในบุตรชาย 12 คนของยาโคบผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยโบราณซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอล โดยปกติคุณไม่เคยได้ยินชื่อตระกูลใดของโยเซฟเพราะโยเซฟได้รับส่วนแบ่งสองเท่า และบุตรชายสองคนของเขา คือ เอฟราอิมและมนัสเสห์ ต่างก็แยกเป็นเผ่า ดังนั้น คุณมักจะอ่านเกี่ยวกับเผ่าเอฟราอิมและเผ่ามนัสเสห์ เมื่อใช้ชื่อโยเซฟเป็นครั้งคราว จะรวมทั้งสองเผ่าไว้ด้วย

คำทำนายสำเร็จได้อย่างไร

เอฟราอิมได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ถือสิทธิบุตรหัวปี ดังนั้น 2,520 ปีจาก 604 ปีก่อนคริสตกาล เอฟราอิมจะยึดปาเลสไตน์อีกครั้ง นับ 2,520 ปี 604 ปีก่อนคริสตกาล นำเราไปสู่ พ.ศ. 2460

เมื่อพูดถึงการแปลเวลาและลงไปถึงวันที่แน่นอนของปี 2,520 ปีหลังจากที่เนบูคัดเนสซาร์เสด็จลงมายังกรุงเยรูซาเล็มและปาเลสไตน์ก็ยอมจำนนต่อเขา พระคัมภีร์ให้วันที่ตามปฏิทินฮีบรูนั้นแก่เรา พระจันทร์ใหม่ ทุกเดือนมี 30 หรือ 29 วัน วันนี้เราอาศัยอยู่ภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าปฏิทินโรมันหรือตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยปฏิทินเกรกอเรียน อันที่จริงมันเป็นปฏิทินโรมันนอกรีต ปฏิทินโรมันคือสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่รู้เพราะเราเกิดมาในโลกที่ใช้ปฏิทินนั้นและไม่ใช่ออย่างอื่น

วันที่ที่แน่นอนตามปฏิทินฮีบรูจะตรงกับวันที่แน่นอนในปฏิทินโรมันหนึ่งปี แต่ปีหน้าจะเร็วกว่าประมาณ 11 วันหรืออาจจะประมาณ 18 วันต่อมาในปีนั้น เพราะปฏิทินฮีบรูซึ่งบางครั้งเรียกว่า ปฏิทินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมาจากพระเจ้า— ดำเนินไปตามดวงจันทร์และดำเนินไปในวัฏจักร 19 ปี ตรงกันข้าม ปฏิทินโรมันถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชายที่พยายามทำให้มันออกมาถูกต้องทุกปี และพวกเขาไม่เคยทำอย่างนั้นได้!

ดังนั้น เมื่อต้องแปลวันที่พยากรณ์ไว้ซึ่งบันทึกไว้ในปฏิทินฮีบรู (ในกรณีนี้คือวันที่ 24 ของเดือนที่ 9—ดู
ฮากกัย 2:20-22) เป็นวันที่ในปี 1917 ตามปฏิทินโรมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ความพยายามที่จะคิด
ค้นพบว่าวันที่ในภาษาฮีบรูตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นเวลา 2,520
ปีนับจากเวลาที่เนบูคัดเนสซาร์ยอมรับการยอมจำนนของชาวบabilonia เป็นทางการในปี 604
ก่อนคริสตศักราช

พวกเคิร์กยอมจำนนปาเลสไตน์กับอังกฤษในวันที่เท่าไร? ข้าพเจ้าได้ยินและได้ตีพิมพ์ไว้ว่าวันที่ 11
ธันวาคม พ.ศ. 2460 11 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ข้าพเจ้าพบว่าเมื่อสอบสวนเพิ่มเติม
ข้าพเจ้าพบว่ามันเป็นเพียงวันที่นายพลอัลเลนบีและกองทัพของเขาเดินทัพเข้าสู่กรุงเยรูซาเลมอย่างมีชัย .
แต่เมื่อสองวันก่อนในวันที่ 9 ธันวาคม ที่พวกเคิร์กยอมจำนน

คำทำนายเกี่ยวกับเผ่าเอฟราอิมโดยกำเนิดนั้นชาวอังกฤษได้สำเร็จจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม และตรงกับวันที่
604 ปีก่อนคริสตกาล 2,520 ปีก่อน หกศตวรรษก่อนการประสูติของพระคริสต์ว่าชาวยิว
ยอมจำนนต่อเยรูซาเลมและปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการแก่คนต่างชาติจากบาบิโลน

เดือนหน้าผมอยากจะให้คำพยากรณ์จากหนังสือดาเนียล
ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์การคลายของพระคัมภีร์ไบเบิล